



ประกาศจังหวัดชัยนาท

เรื่อง แก้ไขบัญชีแนบท้ายประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ  
ระดับชำนาญการ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท

ตามประกาศคณะกรรมการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภท  
วิชาการ ระดับชำนาญการ ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖  
ได้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลให้ส่งผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ  
ระดับชำนาญการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท จำนวน ๕ ราย นั้น

เนื่องจากมีความคลาดเคลื่อนในบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศจังหวัดชัยนาท ลำดับที่ ๑  
จึงประกาศแก้ไขบัญชีแนบท้ายประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง  
ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท นอกนั้นให้เป็นไปตามประกาศ  
เดิมทุกประการ รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายพัลลภ ยอดศิริจินดา)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยนาท  
ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท

บัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศจังหวัดชัยนาท  
เรื่อง แกไขบัญชีแนบท้ายประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง  
ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ส่วนราชการ/ตำแหน่งเดิม	ตำแหน่ง เลขที่	ส่วนราชการ/ตำแหน่ง ที่ได้รับการคัดเลือก	ตำแหน่ง เลขที่	หมายเหตุ
๑	นางสาววิไลรัตน์ นันทะโกมน	<b>ข้อความเดิม</b> สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท โรงพยาบาลหันคา กลุ่มงานการพยาบาล งานการพยาบาลผู้ป่วย อุบัติเหตุและนิติเวช พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	๑๖๕๘๕	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท โรงพยาบาลหันคา กลุ่มงานการพยาบาล งานการพยาบาลผู้ป่วย อุบัติเหตุและนิติเวช พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ	๑๖๕๘๕	เลื่อนระดับ  ๑๐๐%
						ชื่อผลงานที่จะส่งประเมิน "การพยาบาลผู้ป่วยไตวายเรื้อรังที่มีภาวะติดเชื้ที่เส้นพอกเลือด" ชื่อแนวคิดในการพัฒนางาน "การพัฒนาแนวทางการให้ความรู้เรื่องการบริหารมือและแขนสำหรับผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรัง"
๑	นางสาววิไลรัตน์ นันทะโกมน	<b>ข้อความใหม่</b> สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท โรงพยาบาลหันคา กลุ่มงานการพยาบาล งานการพยาบาลผู้ป่วย อุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	๑๖๕๘๕	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท โรงพยาบาลหันคา กลุ่มงานการพยาบาล งานการพยาบาลผู้ป่วย อุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ	๑๖๕๘๕	เลื่อนระดับ  ๑๐๐%
						ชื่อผลงานที่จะส่งประเมิน "การพยาบาลผู้ป่วยไตวายเรื้อรังที่มีภาวะติดเชื้ที่เส้นพอกเลือด" ชื่อแนวคิดในการพัฒนางาน "การพัฒนาแนวทางการให้ความรู้เรื่องการบริหารมือและแขนสำหรับผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรัง เพื่อเตรียมความพร้อมในการทำเส้นพอกเลือด"

ทพ.ช.น.